



ที่ ขย ๗๒๐๐๕ /๓๘๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
อำเภอบ้านหมี่จตุรพัก จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๖๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{๒.๕}) ไฟป่าและหมอกควันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน กำนันตำบลโคกเจริญ,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{๒.๕}) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อำเภอบ้านหมี่จตุรพัก ได้แจ้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM_{๒.๕}) รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการป้องกันและระงับเหตุจากการเผาในที่โล่ง เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่างๆและเผาป่า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{๒.๕})

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงขอส่งประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{๒.๕}) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
โทร/โทรสาร : ๐-๔๔๐๕-๖๓๓๔
www.Khokroengrom.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการลักลอบเผาป่า เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่างๆทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวในระดับต่ำ เกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีความต้านทานต่ำและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เกิดความลำบากเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน ดังนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและลดปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงกำหนด มาตรการ ดังนี้

๑. ห้ามเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. ให้ประชาชนงดการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดควัน กลิ่น แสง สี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่
 - ๒.๑ การเผาเศษวัสดุครุฑเวียน เศษวัชพืชในที่รกร้าง การเผาหญ้าในเขตไหล่ทางสาธารณะ
 - ๒.๒ งดการเผา ในพื้นที่เกษตรโดยเด็ดขาด ให้เปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืชและผลผลิตทางการเกษตรกรรมเป็นการทำปุ๋ยหมัก หรือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งการย่อยสลาย
๓. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรส่วนท้องถิ่น และทุกหน่วยงานปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการงด การเผาทุกชนิดในเขตรับผิดชอบ
๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎอย่างเคร่งครัด ต่อผู้ฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เผื่อระวังป้องกันการเผาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ เพื่อลดปัญหาการเผาในที่โล่งและเตรียมบุคลากรรถน้ำ รถดับเพลิง และเครื่องมือ ในการดับไฟ ให้พร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถระงับเหตุจากการเผาหรือไฟป่าได้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจิริฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ